



เรา เพื่อเราจะไปนมัสการท่านด้วย แต่เฮโรดโกหกจริง ๆ แล้วเฮโรดต้องการจะฆ่าพระเยซู

19



ดวงดาวได้นำโหราจารย์ไปที่บ้านที่แท้จริงที่ซึ่งมารีย์โยเซฟอาศัยอยู่กับพระกุมาร เมื่อพวกเขาไปจึงก็ก้มลงกราบนมัสการ แล้วก็ได้อวย ทองคำ กำยาน และมดยอบแก่พระเยซู

20



พระเจ้า เตือนโหราจารย์มิให้บอกเรื่องราวพระเยซูแก่เฮโรด เพราะว่าเฮโรดจะแสวงหากุมารเพื่อประหารชีวิตพระเยซู เฮโรดจึงได้สั่งฆ่าเด็กผู้ชายทั้งหมดในเมืองเบเลเซม

21



แต่เฮโรดไม่สามารถทำลายบุตรของพระเจ้าได้ในความฝันโยเซฟถูกเตือนให้พาพระกุมารและมารีย์หนีไปที่ประเทศอียิปต์

22



พระกำเนิดของพระเยซู



เมื่อเฮโรดสิ้นพระชนม์แล้ว โยเซฟก็พามารีย์และพระเยซูจากอียิปต์มาที่อิสราเอล พวกเขาอาศัยอยู่หมู่บ้านเล็กๆ ในเมืองนาซาเร็ธ ใกล้กับทะเลสาบ กาลิลี

23

พระกำเนิดของพระเยซู
เรื่องราวหนึ่งเรื่องจากพระวจนะของพระเจ้า, พระคัมภีร์,
ถูกพบใน
มัทธิว 1-2; ลูกา 1-2
"การอธิบายพระวจนะของพระองค์ให้ความสว่าง
ทั้งให้ความเข้าใจแก่คนรุ่นน้อย" สดุดี 119:130

เขียนโดย Edward Hughes
คำอธิบายโดย M. Maillot

แปลภาษาโดย Maliwan Jantabut
ปรับปรุง E. Frischbutter; Sarah S.

เรื่องราว 36 ใน 60

M1914.org

Bible for Children, PO Box 3, Winnipeg MB R3C 2G1 Canada

อนุญาต: คุณสามารถคัดลอก หรือ ปริ้น เรื่องราวได้ ตราบใดที่คุณไม่นำเรื่องเหล่านี้ไปจำหน่าย

พระเจ้ารู้ว่าเราไม่ได้ทำสิ่งที่ไม่ดีมากมาย, ซึ่งสิ่งนี้เรียกว่า ความบาป. การลงโทษสำหรับความบาป คือ ความตาย

พระเจ้ารักเรามาก พระองค์ได้ส่งบุตรองค์เดียวของพระองค์ คือ พระเยซู เพื่อมาตายบนไม้กางเขน และไถ่บาปของเรา พระเยซูก็ฟื้นคืนชีพและได้กลับไปสวรรค์ ตอนนี้พระเจ้าสามารถยกโทษความบาปทั้งหมดของเรา

ถ้าเราอยากกลับใจจากความบาป ให้พูดตามข้อความต่อไปนี้ พระเจ้าที่รัก ผม/ดิฉัน เชื่อว่าพระเยซูได้มาตายเพื่อ ผม/ดิฉัน และตอนนี้พระเยซูก็มีชีวิตอยู่ ขอให้พระองค์เข้ามาในชีวิตและยกโทษกับความผิดบาปทั้งหมด เพื่อที่ ผม/ดิฉัน จะมีชีวิตใหม่ตอนนี้ และอยู่กับพระองค์ตลอดไป ช่วย ผม/ดิฉัน ตำนานชีวิตกับพระองค์ในฐานะลูกของพระองค์ เอเมน ยอห์น 3:16

อ่านพระคัมภีร์และอธิษฐานกับพระเจ้าทุกวัน

ภาษาไทย Thai



เมื่อหลายปีก่อนพระเจ้าได้ส่งทูตสวรรค์ชื่อ กาบเรียล ไปหาผู้หญิงพรหมจารีคนหนึ่งชื่อ มารี๋ย ทูตสวรรค์กาบเรียลบอกมารี๋ยว่า

1



"เจ้าจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชาย จึงตั้งชื่อบุตรนั้นว่า เยซู บุตรนั้นจะเป็นใหญ่และจะทรง เรียกว่าเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุด"

2

มารีย์สงสัยและได้ถามทูตสวรรค์กาเบรียลว่า "เหตุการณ์นี้จะเป็นไปได้หรือไม่" เพราะข้าพเจ้าหาได้ร่วมกับชายใดไม่" ทูตสวรรค์ได้บอกกับมารีย์ว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์จากพระเจ้าจะเสด็จมาบนเธอ และเขาจะเป็นบิดาของประชาชนิต

3

ทูตสวรรค์ได้บอกกับมารีย์ว่า ญาติของเธอชื่อ เอลิซาเบธ ตอนนี้ก็ตั้งครรภ์ เช่นเดียวกัน นี่ก็เป็นกรณีอัศจรรย์ หลังจากนั้นไม่นานมารีย์ไปเยี่ยม เอลิซาเบธ แล้วเขาก็ได้นมัสการพระเจ้าด้วยกัน

4

มารีย์ได้หมั้นหมายกับชายชื่อ โยเซฟ โยเซฟเสียใจมากเมื่อเขาทราบว่ามารีย์กำลังตั้งครรภ์ เขาคิดว่ามารีย์ตั้งครรภ์กับชายอื่น

5

ในความฝัน ทูตสวรรค์ของพระเจ้าได้บอกกับโยเซฟว่า เด็กคนนี้เป็น บุตรของพระเจ้า เจ้าจงช่วยมารีย์เลี้ยงดู เยชู

6

โยเซฟก็ได้เชื่อฟังและทำตามพระเจ้า และเขาก็ทำตามกฎของเมืองเขา ซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ ตามกฎหมายโยเซฟและมารีย์จะต้องออกจากเมืองถึงเมือง เบธเลเฮม เพื่อจะจ่ายภาษีของพวกเขา

7

ถึงเวลาที่มารีย์จะประสูติบุตร แต่โยเซฟไม่สามารถหาห้องที่โรงแรมได้เลย ทุกที่เต็มหมด

8

ในที่สุดโยเซฟก็เจอ โรงม้า และ พระเยชูก็เกิดที่นั่น มารีย์ก็วางพระเยชูไว้ในรางหญ้า ซึ่งเป็นที่ รองอาหารสัตว์

9

ในแถบนั้น มีคนเลี้ยงแกะเฝ้าฝูงแกะของเขา ที่กำลังหลับอยู่ ทูตสวรรค์ของพระเจ้าก็มาปรากฏและบอกข่าวดีกับพวกเขา

10

"ในวันนี้พระเจ้าให้รอดของเจ้าทั้งหลาย คือพระเยชูเจ้ามาบังเกิดที่เมืองดาวิด ท่านจะได้พบพระกุมารนั้นทันทีถ้าอ้อนมออยู่ในรางหญ้า"

11

ในทันใดนั้น มีชาวสวรรค์อีกหมู่หนึ่งมาปรากฏว่ามสรรเสริญพระเจ้าว่า "พระสิริจึงมีแต่พระเจ้าในที่สูงสุด ส่วนบนแผ่นดินโลก สันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวง"

12

พวกเขาเลี้ยงแกะก็ได้ไปที่โรงม้า หลังจากที่พวกเขาได้เข้าพบพระกุมาร พวกเขาได้เรื่องราวเหล่านี้กับทุกคนว่าพวกเขาได้พบกับทูตสวรรค์และได้บอกพวกเขาเกี่ยวกับพระเยชู

13

หลังจากนั้น สี่สิบวัน โยเซฟและมารีย์ก็ได้พาพระเยชูมายังวัดแห่งหนึ่งในเยรูซาเล็ม ที่นั่น มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อ สิเมโอน พระกุมาร และ มีผู้ใช้พระเจ้าชื่อ แอนนา ก็ชอบคุณพระเจ้า

14

ทั้งสองคนรู้ว่าพระเยชู เป็นพระบุตรของพระเจ้า เป็นพระผู้ช่วยให้รอด โยเซฟเสียสละการกำเนิดครั้งที่สอง นี่เป็นการถวายตามกฎหมายของพระเจ้าที่บอกว่า คนยากจนควรจะนำบุตรของตัวเองถวายแด่พระเจ้า

15

หลังจากนั้น พวกโหราจารย์ก็ได้เดินตามดวงดาวจากเมืองทางตะวันออกไปเยรูซาเล็ม "กุมารที่บังเกิดมาเป็นกษัตริย์ของชาติอียิปอยู่ที่ไหน?"

16

พวกโหราจารย์ถาม "พวกเราอาจจะเป็นมัสการท่าน?"

17

กษัตริย์เฮโรดเชิญพวกโหราจารย์มาถามถึงความถ่วงถึงเวลาที่ดาวนั้นปรากฏขึ้น แล้วบอกให้ไปหากุมารให้พบเมื่อพบแล้วมาบอก

18